



ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลื่อนไหล)
ของสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๓

ตามมติที่ประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้สถาบันพระบรมราชชนกแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งของสถาบันพระบรมราชชนก ดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยนำหลักเกณฑ์ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ได้คัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลื่อนไหล) ของสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๓ ราย ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ จัดส่งผลงานตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผล กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ประกาศ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าวให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

นายสมชาย ธรรมสารโสภณ
(นายสมชาย ธรรมสารโสภณ)
รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี
สถาบันพระบรมราชชนก

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลื่อนไหล) ของสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๓ แนนท้ายประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นางน้ำทิพย์ ไพค่านาม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการสอน)	สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น กลุ่มวิชาการ
๒	นายอเนกพงศ์ ฮ้อยคำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการสอน)	สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี กลุ่มวิชาการ
๓	นางสาววิภาวี พลแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)	สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา กลุ่มวิชาการ
๔	นางสาววัชรีย์ แสงสาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)	สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา กลุ่มวิชาการ
๕	นางสาวสุหทัย โตสังวาล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)	สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา กลุ่มวิชาการ
๖	นางสาวกัญติยา ลิ้มประเสริฐ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการสอน)	สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา กลุ่มวิชาการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๗	นางมณฑนา มณีโชติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)	สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี กลุ่มวิชาการ
๘	นางอรุณรัตน์ พรหมมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)	สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ กลุ่มวิชาการ
๙	นางสาวปิยมาภรณ์ อุตรนคร	เภสัชกรชำนาญการ (ด้านการสอน)	สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี กลุ่มวิชาการ
๑๐	นายสุรวิชัย รุ่งสว่าง	เภสัชกรชำนาญการ (ด้านการสอน)	สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มวิชาการ
๑๑	นางจินดา ม่วงแก่น	วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)	สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มวิชาการ
๑๒	นายเทวัญ เทียนวรรณ	เภสัชกรชำนาญการ (ด้านการสอน)	สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มวิชาการ
๑๓	นางพิชญ์วรา จันทร์แย้ม	วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)	สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข กาญจนภิเษก กลุ่มวิชาการ